

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH ĐỘNG ĐẤT (1)

04.01.2024

Giáo phận Nagoya

Giám mục Goro Matsuura

Kính gửi Quý anh chị em

Trong thư này, tôi xin trình bày với anh chị em về vụ động đất xảy ra ngày 1 tháng 1 tại bán đảo Noto. Vì tình hình tổng quan về thiệt hại đã được thông báo chi tiết qua các phương tiện truyền thông, ở đây tôi sẽ chỉ tập trung trình bày hiện trạng của các nhà thờ.

Ngay sau khi xảy ra động đất, cha Yoshihiro Kataoka, linh mục đặc trách khu vực Ishikawa, đã cố gắng đến nhà thờ ở bán đảo Noto. Tuy nhiên, do đường sá bị hư hỏng nặng nề nên cha đã phải quay trở lại. Cha cũng thử đi lại vào ngày mùng 2 và đã đến được nhà thờ Nanao để kiểm tra tình hình. Cha không thể đến nhà thờ Wajima, do tình trạng đường sá. Tuy nhiên, chúng tôi có nhận được thông tin từ hiệu trưởng trường mẫu giáo kế bên, cho chúng ta có cái nhìn tổng quan về tình hình. Thông tin chi tiết về thiệt hại được trình bày trong báo cáo của cha Kataoka, vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Ngoài ra, tôi đã liên lạc với các giáo xứ và tu viện ở tỉnh Toyama và Fukui để xác minh tình trạng an toàn, cũng như thiệt hại, nhưng có vẻ như thiệt hại không nhiều.

Ngay sau khi động đất xảy ra, tôi đã nhận được thông tin hỗ trợ từ Đức cha Daisuke Narui, Giám mục phụ trách tổ chức Caritas Japan, và Đức cha Isao Kikuchi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật bản. Hơn nữa, vào ngày mùng 2, từ Vatican, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi thông điệp của đến Nhật Bản, trong đó nêu rõ: "Cha biết những mất mát và thiệt hại do động đất gây ra và cha đau buồn sâu sắc" Đức Giáo Hoàng đã hứa cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần đối với tất cả các nạn nhân, đặc biệt là những người đã qua đời và những

người đang bị mất tích, và cầu nguyện cho việc cứu hộ. (Thông tin này được đưa từ truyền thông trực tuyến của tờ Yomiuri)

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của tất cả mọi người.

Ngày hôm qua (ngày 3 tháng 1), Giáo phận Nagoya (gồm Đức Giám mục, cha Kataoka, Cha Chánh văn phòng Mục vụ truyền giáo, giám đốc văn phòng ủy ban Bác ái Caritas) đã có cuộc họp trực tuyến với Nhóm Hỗ trợ Khẩn cấp (ERST) của Hội đồng Giám mục và các đại diện của Caritas Japan để xác nhận tình hình và thảo luận về các việc cần làm trong thời gian sắp tới.

Về phương hướng

1. Về tình hình tại địa phương:

Các giáo xứ và tu viện trong Giáo phận Nagoya sẽ tiếp tục thông báo tình hình qua email và fax như thường lệ.

Trang web của Giáo phận Nagoya đang trong quá trình bảo trì, tuy nhiên, thông tin về Động đất Bán đảo Noto sẽ được cập nhật để mọi người được biết. Xin mọi người vui lòng kiểm tra thường xuyên.

2. Về Tình nguyện viên:

Hiện tại, Giáo phận không tuyển chọn tình nguyện viên. Những ai mong muốn tham gia tình nguyện, xin vui lòng liên hệ với Hội đồng Phúc lợi xã hội địa phương.

Đối với việc cung cấp vật phẩm hỗ trợ, cũng vui lòng liên hệ thông qua cơ quan Phúc lợi xã hội địa phương.

3. Về Quyên Góp:

Trong đợt động đất này, đặc biệt là với thiệt hại nặng nề tại Nhà thờ Wajima và Nhà thờ Nanao ở phía bắc bán đảo Noto, Giáo phận quyết định kêu gọi sự hỗ trợ tài chính từ mọi người để hỗ trợ và khôi phục cho những người bị ảnh hưởng. Quyên góp này sẽ được chuyển đến trụ sở giáo phận theo các cách sau đây.

Lưu ý rằng, giáo phận dự kiến sẽ tiến hành vòng quyên góp lần thứ nhất cho đến cuối tháng 6 năm 2024, và quyết định có tiếp tục hay không sẽ được thông báo sau.

《Thông tin Chuyển khoản》

Số tài khoản chuyển khoản bưu điện: 00810-5-50605

Tên người gửi tiền:

Giáo phận Nagoya

Hãy chú ý ghi rõ "Động đất Noto" trong phần ghi chú khi chuyển khoản.

Nếu quý vị muốn tổng hợp các số tiền quyên góp và gửi từ giáo xứ, xin vui lòng chuyển khoản vào tài khoản ghi phía trên.

Số tiền quyên góp mà quý vị đã gửi sẽ được sử dụng để hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng và các cơ sở khác liên quan đến nhà thờ trong giáo phận, cũng như hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, số tiền này cũng có thể sẽ sử dụng một phần cho các hoạt động có tính cộng đồng cao khác (trên toàn khu vực bị ảnh hưởng).

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và những lời cầu nguyện của mọi người. Xin cho linh hồn của những người đã mất được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Cầu mong những người mất tích sớm được giải cứu, và chúng tôi luôn nhớ tới những người đang ở trong tình trạng khẩn cấp và phải sơ tán trong lời cầu nguyện của chúng tôi.